



# เรื่องเล่า...ข่าว ศปท.วท.



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐ (โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑-๒)

๐๗/๒๕๕๘

## สนช. ผ่าน กม.โง่งไม่มีอายุความ ดันไทยสู่ความเป็นสากล



สนช. ผ่านกฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อปราบปรามการทุจริตข้ามชาติและการติดตามทรัพย์สินกลับคืน ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ

ในวันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2558) เวลา 16.00 น. นายสรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ว่าประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญา UNCAC มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงก่อให้เกิดหน้าที่ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาหลายประการ โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อดำเนินการตามพันธกรณีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการ ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลง ระหว่างประเทศ จึงได้เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...) พ. ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สนช. ได้พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบ ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว หลังจากนั้น จะเป็น ขั้นตอนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

สำหรับประเด็นสำคัญๆ ของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อาทิ

- กำหนดฐานความผิดการให้ / รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
- กำหนดฐานความผิดเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน เจ้าหน้าที่
- กำหนดหลักการริบทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ
- กำหนดหลักอายุความ โดยมีให้มีการนับอายุความ หากมีการหลบหนี ในคดีทุจริต

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอขอบคุณสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ให้ ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพราะผลของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะ ทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เป็นการ ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาต่อต้านการทุจริต ในฐานะรัฐภาคีได้อย่างครบถ้วน และยิ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการ แก้ไขกฎหมายเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากนานาประเทศยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเป็นผู้ถูกประเมินและติดตามผล การปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวจากผู้แทนรัฐผู้ประเมิน ประกอบด้วย ราชอาณาจักร บาเรนห์ และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งจะมาประเมินประเทศไทย ในขั้นตอนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย (Joint meeting or Country visit) ในเดือนพฤษภาคมนี้

\*\*\*\*\*

ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. /วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558